



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

## “รพ.จุฬารัตน์” สำรองแคปซูลสู้โควิด

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬารัตน์ พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ กล่าวในพิธีรับมอบแคปซูล ความดันลบ จากคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารสุขภาพ รุ่นที่ ๒ ว่า ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกด้าน โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารสุขภาพ รุ่นที่ ๒ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมอบเครื่องแคปซูลความดันลบเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยกรณีต้องสงสัยเป็นโรค ติดเชื้อทุกรูปแบบ โดยสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะ เชื้อโควิด-19 สำหรับการใช้งานของแคปซูลจะบรรจุผู้ป่วยด้านใน มีการติดตั้ง เครื่องกรองอากาศ เพื่อฆ่าเชื้อออกสู่ภายนอก โดยมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ กระจายเชื้อออกมาแน่นอน ในประเทศไทยมีแคปซูลดังกล่าวในโรงพยาบาล ต่างๆเพียง 4 ชุด และโรงพยาบาลจุฬารัตน์อีก 1 ชุด เนื่องจากต้นทุนค่อนข้าง จะสูงประมาณ ๘70,000 บาท

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานนักศึกษา กล่าวว่า แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอิสราเอล ตัวเต็นท์ แคปซูลมีลักษณะเป็นแบบครึ่งทรงกระบอก มีขนาดกว้าง ๕20 มม. ยาว 1,980 มม. และสูง 600 มม. ผนังแคปซูลแบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีตุ้มมือสำหรับ ช่วยในการจัดการผู้ป่วยหรือวัสดุภายในเต็นท์ รวม 8 ช่อง โครงสร้างของชุด เต็นท์แคปซูลเป็นอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา ผนังทำด้วยพลาสติกโพลีเอทิลีนพิเศษ มีแผ่นกรองอากาศก่อนเข้าภายในชุดเต็นท์แคปซูลระบบไหลเวียนอากาศ

ประกอบด้วยพัดลมดูดอากาศเชื่อมต่อกับชุดกรองอากาศที่มีแผ่นกรองชนิด HEPA ขนาด 0.3 ไมครอน กรองได้ไม่น้อยกว่า 99.9995% โดยพัดลมจะ ดูดอากาศจากภายในเต็นท์ผ่านชุดกรองอากาศเพื่อรักษาระดับความดันภายใน ชุดเต็นท์แคปซูลให้เป็นความดันลบ และปล่อยอากาศสะอาดสู่ภายนอก.



ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายไปยังคณะ และ หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย.

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



เพื่อรับมือกับสถานการณ์และเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ตลอดจนบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ตั้งแต่การป้องกันและคัดกรองเพื่อให้ ผู้รับบริการและบุคลากรได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่คัดกรองก่อนเข้าอาคารได้จัดเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermoscan) พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองชกประวัติ และล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร ณ บริเวณด้านหน้า และประตูผู้ป่วยฉุกเฉินของอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา จุฬารัตน์, บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ และบริเวณด้านหน้าศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ รวม 4 จุด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หรือเชื้อโรคอันตรายต่างๆ

คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารภาพพุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์นำโดยประธานหลักสูตร

## แคปซูลความดันลบ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออันตราย



เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย (Stretcher Isolation Chamber, Negative Pressure) มามอบให้กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 เครื่อง โดยมี ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ เป็นผู้รับมอบเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตรายเครื่องทันสมัยที่สุดและปลอดภัยที่สุดที่จะให้บริการในโรงพยาบาลภาครัฐ

แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้ออันตราย (Stretcher Isolation Chamber, Negative Pressure) เป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบ สำหรับใช้ในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ อันตรายและอุปกรณ์ติดเชื้อไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย ตัวเต็นท์แคปซูลมีลักษณะเป็นแบบครึ่งทรงกระบอก โดยผนังแคปซูลแบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีช่องถุงมือสำหรับช่วยในการจัดการผู้ป่วยหรือวัสดุภายในเต็นท์ทั้งหมด 8 ช่อง เพื่อช่วยสนับสนุน

สื่อสุขภาพ พล.อ.ต.บ.พันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ด้านบริการทางการแพทย์ร่วมกับ ดร.พวงเพ็ชร

ขุนละเอียด ประธานนักศึกษา หลักสูตรสื่อสารภาพพุ่นที่ 2 และคณะ ได้นำอุปกรณ์การแพทย์ ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๗ (ต่อ)



ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง พร้อมทั้งมีแผ่นกรองอากาศสำหรับกรองอากาศก่อนเข้าภายในชุดเต็นท์แคปซูล ที่ทำงานด้วยระบบไหลเวียนอากาศ ประกอบด้วยพัดลมดูดอากาศ (Blower) เชื่อมต่อกับชุดกรองอากาศที่มีแผ่นกรองชนิด HEPA ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.9995% โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายในเต็นท์ผ่านชุดกรองอากาศเพื่อรักษาระดับความดัน ภายในชุดเต็นท์แคปซูลให้เป็นความดันลบและปล่อยอากาศสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะนำแคปซูลความดันลบมาใช้งานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการในผู้ป่วยรายที่ติดเชื้ออันตรายหรือเคสผู้ป่วยที่ต้องสงสัยต่อไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้ออันตราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



## ส่องโรค ไขสุขภาพ

### ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

**ใ**นสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-2019 การป้องกันตนเองและคนรอบข้างสามารถทำได้ด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปแหล่งชุมชน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ต้องสัมผัสอยู่เป็นประจำหรือบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู แพงกดลิฟต์ คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น จะช่วยลดโอกาสการได้รับสัมผัสเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อได้

**เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม** รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพโดยสังเกต 3 จุดที่สำคัญ ได้แก่ 1.มีข้อความระบุว่า สามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” 2.มีสารสำคัญเป็นสารฆ่าเชื้อ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คลอโรไซซินอล อัลคิลดีเมทิลเบนซิล แอมโมเนียมคลอไรด์ (หรือเบนซิลโคเนียมคลอไรด์) 3.มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย. ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสพื้นผิวเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ กรณีพื้นผิวสกปรกมากควรขัดล้างสกปรกออกก่อนแล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์เนื่องจากความสกปรกจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ที่สำคัญควรฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ทั้งนี้ ห้ามนำมาใช้เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชือบนผิวหนัง และห้ามนำผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้

รองเลขาธิการ อย. กล่าวไว้ เพื่อความปลอดภัย ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ได้ที่ เว็บไซต์ [www.fda.moph.go.th](http://www.fda.moph.go.th) หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน อย.1556

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑



**รวบรวมแก๊ง  
จีนฆ่าหั่นศพ  
ยึดใส่กระเป๋  
โยนทิ้งน้ำบึง**  
รวบรวมแก๊งจีน  
โหดฆ่าหั่นศพเพื่อน  
ร่วมชาติยึดกระเป๋าทิ้ง  
แม่น้ำบึงหลังทางการ  
เมียนมา ♦ อ่านต่อหน้า 11

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๐

## พิษโควิด-19 กระทบงานทยอยคลายฟ้าๆไม่มีกำหนด

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แฉ่มศรี ผวจ. พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานทยอยคลายฟ้าๆอยุธยา ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดงาน โดยได้นำผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 และที่ประชุมได้เห็นชอบแผนบูรณาการความร่วมมือทุกภาคเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ COVID-19 โดยข้อ 15 กำหนดให้ควรเลื่อนการรวมตัวของคนหมู่มากจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พระนครศรีอยุธยาได้ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

โดยที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ควรจัดงานหรือกิจกรรมที่มีประชาชนคนหมู่มากรวมตัวกัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ประชาชน และเพื่อไม่ให้กระทบต่อเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในบริเวณพื้นที่การจัดงาน ซึ่งจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเลื่อนการจัดงาน “ทยอยคลายฟ้าๆอยุธยา” ออกไปโดยไม่มีกำหนด

นายภานุ กล่าวว่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องงดการจัดงานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา-19 และป้องกันการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น จึงเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้ ส่วนการออกสลากกาชาด ซึ่งได้จำหน่ายสลากกาชาดไปแล้วนั้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดจะดำเนินการออกสลากกาชาด แต่เลื่อนวันออกไป ซึ่งจะประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปและสถานที่ของการออกสลากกาชาด.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



▲ **หมดเกลี้ยง** : ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขากระทรวงสาธารณสุข ปิดป้ายประกาศหน้าร้าน แจ้งประชาชนอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือหมดเกลี้ยง